

College Board Công Nhận Học Sinh của Cedar Grove High School Một Cách Trọng Đại

Bốn học sinh của Cedar Grove High School đang bắt đầu năm học mới với những vinh danh về thành tích học tập.

Giải Thưởng National African American Recognition từ Chương Trình Công Nhận Quốc Gia của College Board đã được trao cho bốn học sinh trường Cedar Grove High School. Adriel Ammah, Ca'Tori Traylor, Precious Nketsia và Waynijah Kuykendall đã được trao vinh dự này nhờ thành tích học tập vững mạnh của các em. Các danh hiệu học thuật, được trao cho học sinh người Da Đen, Bản Địa và La-tinh, mang đến cho học sinh cơ hội chia sẻ thành tích học tập vững mạnh của mình với các trường đại học/cao đẳng và các chương trình học bổng hiện đang tìm kiếm tuyển sinh những tài năng đa dạng.

“Chúng tôi rất vui mừng được chúc mừng các học sinh của mình và ghi nhận công lao tuyệt vời mà các em đã và đang làm. Chúng tôi tự hào về thành tích học tập vững mạnh của các em trong lớp học và trong các bài đánh giá của College Board như kỳ thi PSAT/NMSQT, PSAT 10 và AP”, Hiệu Trưởng Clifton Spears của Cedar Grove chia sẻ. “Có rất nhiều điều khiến học sinh của chúng tôi trở nên độc đáo và việc nhận được vinh dự này sẽ củng cố nhân tố này như một tài sản cho tương lai của các em.”

Tiêu chí dành cho các học sinh đủ điều kiện bao gồm:

- Điểm trung bình GPA từ 3,5 trở lên.
- Điểm đánh giá PSAT/NMSQT hoặc PSAT 10 nằm trong top 10% số thí sinh tham gia đánh giá ở mỗi tiểu bang cho mỗi chương trình giải thưởng hoặc đạt điểm 3 trở lên trong hai Bài Kiểm Tra AP trở lên ở lớp 9 và 10.
- Học ở trường thuộc khu vực nông thôn hoặc thị trấn nhỏ, hoặc được xác định là Người Mỹ Gốc Phi/Da Đen, Người Mỹ Gốc Tây Ban Nha/La-tinh hoặc Người Bản Địa/Bản Xứ.

Trong năm thứ hai hoặc năm gần cuối cấp, các học sinh đủ điều kiện được mời đăng ký vào BigFuture và nếu được chọn, sẽ được trao giải vào đầu năm học tiếp theo. Vinh dự đặc biệt này sẽ không chỉ được chia sẻ với gia đình và bạn bè mà các trường đại học/cao đẳng và các tổ chức sử dụng Dịch Vụ Tìm Kiếm Sinh Viên của College Board còn có thể kết nối trực tiếp với những người nhận giải trong quá trình tuyển sinh.

Thật sự là cơ hội tuyệt vời này không thể tuyệt vời hơn nữa, các trường đại học/cao đẳng và các tổ chức sử dụng Dịch Vụ Tìm Kiếm Sinh Viên của College Board có thể kết nối trực tiếp với những người nhận giải trong quá trình tuyển sinh. Khi các em chia sẻ thành tích và tương lai của mình với gia đình và bạn bè, thì các trường đại học/cao đẳng và các tổ chức cũng sẽ được thông báo qua Dịch Vụ Tìm Kiếm Sinh Viên của College Board bằng dịch vụ này và có thể kết nối trực tiếp với những người nhận giải trong quá trình tuyển sinh.

Tarlin Ray, phó chủ tịch cấp cao của BigFuture tại College Board cho biết: “Ngày càng khó để các học sinh được tìm kiếm dễ dàng trong quá trình tuyển sinh đại học/cao đẳng. Chúng tôi đặc biệt tự hào về Chương Trình Công Nhận Quốc Gia này nhằm tôn vinh những học sinh đôi khi bị bỏ qua dù các em đã thể hiện khả năng học tập xuất sắc của mình”. “Đây là lợi ích không chỉ cho các học sinh mà còn cho các trường cao đẳng và đại học cam kết tuyển những sinh viên đa dạng và tài năng.”